



สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●...
สะท้อนสะท้อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองกับพิษโควิด ที่จู่ๆ ก็มี การตรวจพบผู้ติดเชื้อมากมายวันละหลายร้อยราย ซึ่งไม่ว่าหมอจะให้นิยามกับสถานการณ์ในขณะนี้อย่างไร เป็นการ “ระบาดระลอกสอง” หรือ “ระบาดรอบใหม่” ก็ตาม ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายไม่ต่างกัน และสาเหตุก็มาจากการ “การ์ดตก” เป็นหลัก ...●●... “ความสำคัญของการระบาดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข การระบาดในสิงคโปร์ร่วม 6 หมื่นคน เสียชีวิตเพียง 29 คน เพราะระบาดส่วนใหญ่ในแรงงานต่างด้าว เป็นกลุ่มก้อน ร่างกายแข็งแรง แสบไม่ต้องรักษาอะไรเลย เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่พยายามกักกันไม่ให้ระบาดเข้าสู่ชุมชน สิงคโปร์ ทำนองเดียวกันในประเทศไทย ถ้าการระบาดในแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน ก็จะเจอผู้ป่วยจำนวนมาก สิ่งสำคัญอย่าให้เกิดการแพร่กระจายออกมาภายนอก เป็นวงกว้าง การควบคุมจะได้อยู่เฉพาะที่ การติดตามการสัมผัสที่ออกมาภายนอก จะต้องเร่งรีบควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดได้” ทรรศนะจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้โพสต์ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ...●●... พร้อมกันนี้ ศ.นพ.ยง ยังได้ย้ำด้วยว่า ในเวลานี้ การควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งฉะนั้นการเปิดเกมรุกตรวจแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ มีความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบสมุทรสาครในพื้นที่อื่น

และการปิดเมืองสมุทรสาคร ก็มีความจำเป็น เพราะเป็นการจำกัดเขตไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ...๐๐... “การระบาดเฉพาะที่ถึงแม้จะมีตัวเลขหลักร้อยหลักพันในแรงงานรวมกลุ่ม ก็ยังดีกว่าการระบาดกระจายวงกว้าง ถึงแม้จะเป็นหลักสิบ ก็จะทำให้ยากต่อการควบคุม และแพร่กระจายโรค การระบาดในวัยแรงงาน ก็ยังดีกว่าการระบาดเข้าสู่ประชากรผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว สิ่งที่สำคัญขณะนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน มีระเบียบวินัยเคร่งครัดในการปฏิบัติตนให้โรคจำกัดเฉพาะพื้นที่ถึงแม้จะเป็นหลักร้อยหลักพัน” ศ.นพ.ยง ระบุ...๐๐... ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ทั่วประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นมาน่าเป็นการสะท้อนได้ในระดับหนึ่งว่าประชาชนคนทั้งแผ่นดินคิดยังไงกับกลุ่มก้าวหน้าที่นำโดยนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และนางสาวพรณิการ์ วานิช อดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์โยงใยกับม็อบ 3 นิ้ว ซึ่งมีพฤติกรรมก้าวล่วงจ้วงสถาบันเบื้องสูงทั้งด้วยวาจาและการกระทำหยาบซ่าต่ำทราม ...๐๐... ก็หวังว่าบรรดาพรรคการเมืองบางพรรค ส.ส.บางคนจะสำนึกถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว มีสติได้คิด รู้อะไรควรไม่ควร หยุดกระทำการหยามหมิ่นหัวใจคนไทยที่มีความผูกพันยึดมั่นเคารพรักรัศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ ...๐๐... ดูท่าจะไม่เห็นหัวประชาชนจริงๆ จนถึงวันนี้ ยังไม่มีคำตอบใดๆ จากทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวงว่าใครเป็นเจ้าของภาพก่อสร้างโครงการสะพานกลับรถช่วงถนนบางนา-ตราด กม.7 ที่เชื่อมต่อกับทางด่วนบูรพาวิถี และสร้างกันยังไง ถึงได้พังเร็วนัก เพิ่งเปิดใช้ได้ไม่ทันไร ก็ปิดซ่อมมาจะ 3 เดือนแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ งานนี้ สงสัยต้องพึ่งพา ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบดูหน่อยกระมังว่ามีเงื่อนงำอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่ ...๐๐... คิงเพาเวอร์ ชวนช้อปออนไลน์ ฉลองคริสต์มาส ในแคมเปญ SANTA COMES EARLY สุขก่อนคริสต์มาส สินค้าไฮไลต์แบรนด์ลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มอีก 5% ถึง 25 ธ.ค. ...๐๐... ปีใหม่ ปีนี้ “แหม่ม” วรลักษณ์ ตูลาภรณ์ ผู้บริหารแห่งเดอะมอลล์กรุ๊ป มอบความสุข

ส่งท้ายปี ครั้งแรกกับ **THE MAGICAL SINGING CHRISTMAS TREE** เนรมิตต้นคริสต์มาสยักษ์สูงกว่า 12 เมตร พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ขึ้นไปถ่ายรูปลงโซเชียลบนต้นคริสต์มาสยักษ์กันอย่างใกล้ชิด ในงาน **“THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY”** นอกจากนี้ยังสนุกกับกิจกรรมในรูปแบบ INTERACTIVE AR พร้อมมันส์ส่งท้ายปีไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. - 4 ม.ค.64 ที่เดอะมอลล์บางแค, บางกะปิ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์วังมัจฉา ...●●... ชาวสังคมทั่วไป วันพุธที่ 24 ธ.ค. เวลา 08.30 น. **สำนักสร้างสรรค์โอกาส(สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ** จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประเมินหน่วยจัดการระดับจังหวัดปี 2563 ที่ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 **เจ้าพระยา**